



SỐNG KHỎE HƠN, LÂU HƠN,
HẠNH PHÚC HƠN

SỐNG KHỎE HƠN

BẢO HIỂM TRỌN VẸN
UNG THƯ & BỆNH HIỂM NGHÈO
TỪ 0-100 TUỔI



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

“SỐNG KHỎE HƠN 100” – BẢO HIỂM TRỌN VẸN UNG THƯ VÀ BỆNH HIỂM NGHÈO TRỌN ĐỜI TỪ 0 – 100 TUỔI

- Bảo vệ 100% bệnh ung thư¹
- Bảo vệ toàn diện ung thư từ giai đoạn sớm²
- Giá trị bảo vệ không thay đổi dù đóng phí ngắn hạn
- Tổng đài bác sĩ tư vấn sức khỏe miễn phí và giải đáp nhanh chóng thủ tục yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19/02/2020, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam”) đã chính thức giới thiệu ra thị trường Sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ mới “Sống Khỏe Hơn 100”.

Khác với những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trước đây, “Sống Khỏe Hơn 100” được thiết kế nhằm hỗ trợ tài chính trước các rủi ro về sức khỏe cho khách hàng ngay từ giai đoạn sớm của ung thư (với lựa chọn quyền lợi nâng cao). Đây là quyền lợi nổi bật so với các sản phẩm trước đó, bởi theo thống kê của Cơ quan nghiên cứu Ung thư quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm, nước ta có gần 165.000 ca mắc mới, trong đó, số lượng tử vong lên đến 115.000, tương đương với gần 70%. Chi phí điều trị cao hay phát hiện bệnh khi quá muộn là những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ tử vong không ngừng gia tăng.

Mỗi năm, có hơn 300.000 người Việt Nam từ 15 đến trên 70 tuổi phải chiến đấu với ung thư³. Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo năm 2020, số

¹ Với lựa chọn Quyền lợi nâng cao, tùy theo mức độ và giai đoạn bệnh ung thư

² Với lựa chọn quyền lợi nâng cao

ca ung thư mới ở Việt Nam sẽ chạm ngưỡng 200.000. So với nhiều quốc gia khác, tỷ lệ mắc ung thư của Việt Nam không cao, nhưng tỷ lệ tử vong lại tương đối lớn - khoảng 104,4/100.000 dân - xếp thứ 56/185 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nguyên nhân chính khiến tỷ lệ tử vong do ung thư ngày càng tăng là phát hiện bệnh khi quá muộn. Số liệu công bố của Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư chỉ ra khoảng 70% bệnh nhân ung thư Việt Nam phát hiện bệnh ở giai đoạn cuối, gây khó khăn trong điều trị, tốn kém chi phí và thu hẹp cơ hội kéo dài sự sống. Việc cá nhân tự chi trả chi phí y tế sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng cuộc sống. Do đó, bên cạnh tầm soát ung thư, cần có kế hoạch để hạn chế tác động tiêu cực về tài chính cho bệnh nhân ung thư.

Chính vì vậy, “Sống Khỏe Hơn 100” được giới thiệu ra thị trường được kỳ vọng sẽ góp thêm phần giải quyết thực trạng đáng báo động này. Theo đó, khi tham gia “Sống Khỏe Hơn 100” với lựa chọn quyền lợi nâng cao, khách hàng sẽ được hỗ trợ tài chính khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn sớm nhất, bao gồm bệnh ung thư giai đoạn sớm, ung thư biểu mô tại chỗ, ung thư nghiêm trọng và 23 bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm, 45 bệnh hiểm nghèo giai đoạn nghiêm trọng. Không riêng người trẻ, nhóm người trung niên và cao tuổi vẫn cần được tiếp tục quan tâm và bảo vệ, bởi nguy cơ mắc ung thư ở hai nhóm tuổi này lên đến 70,38%, theo khảo sát của *ourworldindata.org* - ấn phẩm khoa học trực tuyến tập trung vào các vấn đề toàn cầu. Chính vì vậy, Sống Khỏe Hơn 100 mở rộng phạm vi bảo hiểm lên đến 100 tuổi.

Bên cạnh đó, khi tham gia “Sống Khỏe Hơn 100” khách hàng có thể chủ động lựa chọn thời gian đóng phí 12 - 15 - 20 năm phù hợp với điều kiện kinh tế tài chính của mình.

Sống Khỏe Hơn 100 bảo vệ 100% trước bệnh ung thư (*dành cho lựa chọn Quyền lợi nâng cao, tùy theo mức độ và giai đoạn bệnh ung thư*), với thời gian đóng phí theo lựa chọn của khách hàng. Giá trị bảo vệ không thay đổi dù thời gian đóng phí ngắn hạn.

Ngoài ra, để mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm, AIA Việt Nam còn cùng đồng hành với khách hàng thông qua tổng đài bác sĩ tư vấn miễn phí về ung thư và bệnh hiểm nghèo và giải đáp nhanh chóng thủ tục yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình không bao giờ là thừa, đã bảo vệ sức khoẻ là phải 100%, đặc biệt là trước rủi ro bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo hiện nay. Đó chính là thông điệp của AIA Việt Nam gửi đến khách hàng, thông qua sản phẩm bảo hiểm mới “Sống Khỏe Hơn 100”.

“Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, chúng tôi tin rằng luôn có giải pháp và tâm thế sẵn sàng cho mọi biến cố trong cuộc đời, đặc biệt ở khía cạnh tài chính, sức khỏe. Ngày nay, cùng với sự phát triển ngày càng cao của y học, khi càng phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm, tỉ lệ sống sót càng cao. Đó là lý do AIA Việt Nam giới thiệu sản phẩm “Sống Khỏe Hơn 100” như một giải pháp hỗ trợ khách hàng về tài chính để điều trị ngay từ giai đoạn sớm nếu chẳng may mắc bệnh ung thư. AIA Việt Nam luôn cam kết đồng hành, với mục tiêu

³ Theo *ourworldindata.org*



giúp người Việt sống Khỏe hơn, Lâu hơn và Hạnh phúc hơn.” ông Wayne Besant, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam chia sẻ.

Thông tin về AIA Việt Nam

AIA Việt Nam là thành viên của Tập đoàn AIA - Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ độc lập, có nguồn gốc châu Á lớn nhất thế giới được niêm yết.

Được thành lập vào năm 2000 với mục tiêu bảo vệ sự phồn thịnh và an toàn tài chính cho người dân Việt Nam. Sau 20 năm hoạt động, AIA Việt Nam đã khẳng định được vị thế là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại thị trường. Đến nay AIA Việt Nam đã xây dựng được hệ thống hơn 170 văn phòng tại hơn 50 tỉnh, thành trên toàn quốc.

AIA Việt Nam hiện đang phục vụ và đảm bảo an toàn tài chính cho hơn 1,2 triệu khách hàng tại Việt Nam và đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hàng trăm nghìn trường hợp với tổng số tiền hơn 5.400 tỷ đồng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ

Mr. Nguyễn Bá Bách

Phòng Truyền thông AIA Việt Nam

E: ba-bach.nguyen@aia.com